



ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

***** โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th*****

ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 10-16 ธันวาคม 2561 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันแรกของสัปดาห์ ได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นเกือบตลอดสัปดาห์กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่วนภาคอื่นๆ มีอากาศเย็นบางพื้นที่ สำหรับฝนในช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งในระยะต้นและกลางสัปดาห์ **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนมากตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมา และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 10 ธ.ค. บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และพัทลุงในวันที่ 15 ธ.ค. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 50-80 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 12 ธ.ค. มีฝนร้อยละ 25 ของพื้นที่

สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สำหรับบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ ตรังและสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 290.0 มม. ที่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 61

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 21.7 °C. ที่ กษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 61

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 17-18 ธ.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็น และอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 19-23 ธ.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง สำหรับภาคใต้มีปริมาณฝนลดลง

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 17-18 ธ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นโดยทั่วไปกับมีลมแรง และอากาศหนาวบางพื้นที่ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักมากบางแห่ง โดยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรง ส่วนในช่วงวันที่ 19-23 ธ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีฝนบางแห่ง แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีปริมาณฝนลดลง และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 17-18 ธ.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาว เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกัน การเจ็บป่วย สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตลอดช่วง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยในช่วงวันที่ 17-18 ธ.ค. บริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

ผลกระทบต่อการเกษตร

- ภายใต้นี้จะมีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 17-18 ธ.ค. จะมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยนสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรได้ง่าย
- ในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรที่ปลูกกาแฟซึ่งอยู่ในระยะเก็บผลผลิตควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคและศัตรูพืช เช่น โรคผลเน่าและมอดเจาะผลกาแฟ เป็นต้น
- ภายใต้นี้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ส่วนในช่วงวันที่ 17-18 ธ.ค. บริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง